

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๓ พ.ค. ๖๖

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- เร่งตรวจที่ดินวัดพระพุทธรบาทบัวบก (ข่าวสด วันที่ 24 พ.ค. 2566 หน้า 2)

ข่าวเว็บไซต์

- PTTGC ตั้ง “สุรชัย อจลบุญ” ควบตำแหน่ง “กรรมการ-กรรมการกำกับดูแลกิจการ” PTTGC ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรชัย อจลบุญ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

ข่าวหุ้น 22 พฤษภาคม 2566 <https://www.kaohoon.com/news/606843>

- เปิดวาระครม. วันนี้ จับตาสถานการณ์การเมืองร้อน ข้อเสนอการนายกฯ

ฐานเศรษฐกิจ 23 พฤษภาคม 2566 <https://www.thansettakij.com/politics/565991>

เร่งตรวจที่ดินวัดพระพุทธรบาทบัวบก

อุดรธานี - รายงานว่า นายจรัญ นุหิรัญ นายอำเภอ บ้านผือ ได้ทำหนังสือ ไปยังพระครูพุทธมทปริรักษ์ เจ้าอาวาส วัดพระพุทธรบาทบัวบกว่า ตามที่วัดพระพุทธรบาทบัวบก ได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยช่างรังวัด ได้รังวัด ปักหลักเขต และลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินแล้ว ผลการ รังวัดได้เนื้อที่ 2,397-3-389.1 ไร่ ตำแหน่งที่ดินตั้งอยู่ ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี, ป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท, เขตอุทยาน แห่งชาติภูหินจอมธาตุ, ภูพระบาท (เตรียมการ)

ทางจ.อุดรธานีได้มีคำสั่งลงวันที่ 29 พ.ย. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน เพื่อออกโฉนดที่ดิน ในเขตป่าตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497 ให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินเกี่ยวกับการรังวัด ออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ คณะรัฐมนตรี แล้วเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น ทางอ.บ้านผือได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ ที่ดินตามคำสั่งศาลจ.อุดรธานี ตรวจพิสูจน์ที่ดินในวันที่ 23 พ.ค.นี้

พระครูพุทธมทปริรักษ์กล่าวว่า วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้เขาภูพาน (ภูพระบาท) มีพื้นที่จำนวน 2 พันไร่ ติดกันกับอุทยาน ภูพระบาท เป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานตั้งอยู่โดยรอบ บริเวณวัด ซึ่งตั้งอยู่ภูเขาขนาดเล็ก และพื้นที่บางส่วนจัดตั้ง เป็นสถานที่อนุรักษโบราณสถาน ดังนั้นการจะดำเนินการ ในการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และให้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวของจ.อุดรธานี ขณะที่อุทยานภูพระบาทไม่มี หลักเขตและไม่มีจุดเขตแดนที่ชัดเจน การกระทำ และปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่ประชาชนโดยทั่วไปที่อยู่อาศัยหาอาหารเพื่อยังชีพ มาเป็นเวลานาน รวมถึงที่นี่ยังมีสถานสำคัญคือ วัดพระพุทธรบาทบัวบก จึงไม่สมควรประกาศยึดพื้นที่ ทั้งหมดเข้าไปเป็นของอุทยาน

“วัดพระพุทธรบาทบัวบกกครอบครองที่ดินมานานตั้งแต่ พ.ศ.2445-2460 ได้ประกาศเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้วิธีการกดดันประกาศว่าวัดไม่ถูกต้อง เป็นได้เพียงสำนักสงฆ์ และให้อาศัยอยู่ในพื้นที่อนุญาต ที่กำหนดให้ 15 ไร่ ซึ่งไม่ถูกต้อง จึงขอคัดค้านไม่เห็นด้วย”

วัดพระพุทธรบาทบัวบก สร้างเมื่อปี 2460 เดิมชื่อวัด พระบาทภูถู่เวียง เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยทวารวดี



PTTGC ตั้ง “สุรชัย อจลบุญ” ควบตำแหน่ง “กรรมการ-กรรมการกำกับดูแลกิจการ” PTTGC ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรชัย อจลบุญ ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ”

ข่าวหุ้น 22 พฤษภาคม 2566 <https://www.kaohoon.com/news/606843>

PTTGC ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรชัย อจลบุญ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ-การพัฒนาที่ยั่งยืน แทน “หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร” กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.66 เป็นต้นไป

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสุรชัย อจลบุญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทน หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการที่ลาออก ตามข้อเสนอขอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติการทำงานของ นายสุรชัย อจลบุญ ก่อนหน้านั้นได้เข้ารับราชการ บรรจุที่กรมป่าไม้ เมื่อปี 2530 เมื่อครั้งยังสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาปี 2548 โอนมารับราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ถัดมาในปี 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนปี 2552 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554 ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะที่ในปี 2558 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่), 2559 ชัยบัญชา รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นเป็น ผู้ตรวจราชการ ทส. ในปี 2562 ตามด้วย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อันเป็นตำแหน่งปัจจุบัน อีกทั้งดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป



เปิดวาระक्रम. วันนี้ จับตาสถานการณ์การเมืองร้อน ข้อเสนอการนายกฯ

ฐานเศรษฐกิจ 23 พฤษภาคม 2566 <https://www.thansettakij.com/politics/565991>

เปิดวาระक्रम. วันนี้ ลุ้นรัฐมนตรีพรรคร่วมเข้าประชุมด้วยหรือไม่ หลังจากสัปดาห์ก่อนลดรวมตัว 14 คน พร้อมติดตามวาระข้อสั่งการของ นายกรัฐมนตรี และติดตามสถานการณ์การเมืองร้อน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามหลายเรื่อง และยังคงต้องติดตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะมีข้อสั่งการในที่ประชุมเพิ่มอย่างไรบ้าง

ขณะที่ประเด็นทางการเมือง ต้องติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การเมืองและการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีจากพรรคต่าง ๆ ว่า ในการประชุมครม.วันนี้ จะมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจากพรรคร่วมเข้ามาประชุมด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ก่อนประชุมครม.ก่อน โฉงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยและคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมไทย อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 14

ส่วนวาระक्रम.วันนี้ วาระเพื่อทราบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่...) พ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่..) พ.ศ.

กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ของคณะกรรมการอำนวยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

สทช. รายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ช่วงปี พ.ศ.2561 – 2565 ต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการทางน้ำทั้งระบบและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 6 (SDG 6)

สศช. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2565

สศช. รายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีเดือนมีนาคม 2566